



สินค้าพื้นเมืองและบรรยากาศ

ตลาดมุกजार

เรื่องเล่าจาก ตาร์ฟูร์
 โดย : จำสือเอก สมชาย แสวงวาน
 กับข่าวภาคสนาม กองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ตาร์ฟูร์



สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านทุกท่าน เรื่องเล่าจากตาร์ฟูร์ ในฉบับนี้ผมจะขอเล่าเรื่องราว ถึงบรรยากาศ และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ภายในตลาดเมืองมุกजार ซึ่งอยู่ห่างจากฐานปฏิบัติการมุกजार ประมาณ ๒ กิโลเมตร ครับ

ปกติแล้วตลาดเมืองมุกजार จะมีพ่อค้าแม่ค้า ชาวเมืองมุกजारทำการค้าขายกันเป็นประจำทุกวัน พิเศษแต่ในเฉพาะวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ที่บรรยากาศการค้าขายจะคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากว่า มีพ่อค้า แม่ค้าจากเมืองต่างๆ ใกล้เคียงได้เดินทางมาค้าขายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าทั่วไป ณ ตลาดมุกजार เป็นจำนวนมาก ซึ่งนั้นก็เหมือนกับตลาดนัดบ้านเราในเอเซียครับ ด้วยเหตุนี้เองทางกองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ตาร์ฟูร์ จึงได้จัดให้กำลังพลที่มีความประสงค์ที่จะต้องจะไปจับจ่ายซื้อของใช้ส่วนตัวต่างๆ ที่ขาดเหลือ ในทุกๆ ห้วงบ่ายวันเสาร์ของสัปดาห์ เรามาดูบรรยากาศกันดีกว่าครับว่าการจับจ่ายใช้สอยจะคึกคักกันขนาดไหน แล้วก็จะคอยดูด้วยครับว่าสินค้าของดีที่ทหารไทยชอบซื้อคืออะไร

ตลาดเมืองมุกजार แบ่งได้เป็นส่วนใหญ่ๆ อยู่ ๓ ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนซ้าย และส่วนขวา หลังจากกลางจากรถยนต์ตรงไปทางเข้าตลาดเราจะเจอกับเสาธงระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งตอนนี้อยู่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการซึ่งจากการสอบถามคาดว่าน่าจะเปิดสัญญาณประมาณต้นปีหน้า แต่ทหารไทยและประชาชนในพื้นที่ก็กำลังเริ่มซื้อสินค้ากันไว้บ้างแล้วละครับ ประมาณว่าสัญญาณไม่มีแต่ขายสินค้ากันก่อน ที่ระบบ ๓ จี ด้วยนะครับ อีกหน่อยคงจะปีปีกันให้วุ่น คาดว่าเป็นเทคนิคทางการตลาดของบริษัทผู้ให้บริการอีกทางเข้าก็จะเป็นพื้นที่ค้าขายส่วนกลาง โดยในโซนแรกนี่จะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์และร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายหลากหลายชนิด ทั้งขายปลีกและขายส่ง โซนถัดมาจะพบเห็นผู้คนจำนวนมากกำลังจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคัก ก็เพราะว่าเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพื้นเมืองต่าง ๆ โดยทั่วไป อาทิ อินทผลัม ตากแห้ง ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของที่นี่และมีราคาค่อนข้างจะถูกมากครับเมื่อเทียบกับราคาในประเทศไทย คือที่นี่เค้า จะแบ่งขายผลไม้ตามลิ้นเป็นถุงๆ ซึ่งพ่อค้า แม่ค้าที่นี่จะวางขายกันในราคาถุงละ ๕ บาทหรือประมาณ ๖๐ บาทครับ อีกทั้งในพื้นที่นี้ยังมีผลผลิตจำพวกเมล็ดธัญพืชต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารหลักของประชาชนในพื้นที่นี้ จำพวก ถั่วลิสง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วอีกหน่อยจะเป็นพื้นที่ค้าขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทางการเกษตร จำพวก พริกชี้ฟ้าตากแห้ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะนาว และพืชผล ผลิตไม้ตามฤดูกาลในช่วงที่ผ่านมามีแตงโม วาจจำหน่ายในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องขอบอกว่าแตงโมที่ประเทศชวาที่นี่ลูกใหญ่และมีรสชาติหวานชื่นใจมากครับ เดินไปต่ออีกนิดจะเจอกับโซนพื้นที่ค้าขายเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร เดินต่อไปก็จะเป็นส่วนท้ายสุดของพื้นที่นี้ก็จะเจอกับบรรดาแผงขายเนื้อวัวจำนวนหลายสิบร้านครับ และนี่ก็คือบรรยากาศการค้าขายที่คึกคักในส่วนกลางภายในตลาดมุกजार

เที่ยวชมตลาดเหนื่อยกันหรือยังครับ ท่านผู้อ่าน ต่อไปเรามาดูฝั่งทางซ้ายของตลาดบ้างว่าจะมีพ่อค้า แม่ค้า ชาวชวาคนเค้ามาสินค้าอะไรมาวางขายกันบ้าง เมื่อเริ่มเดินเข้ามาทางฝั่งซ้ายของตลาดก็จะเจอกับโซนพื้นที่ค้าขายสัตว์ปีก ที่นั่นเค้าจะไม่ขายไก่ที่ซ่านแหละแล้ว แต่เค้าจะขายไก่สด เป็นตัวๆ ครับ ถัดมา

อีกนิดจะเจอกับพื้นที่ตลาดขายอูฐ, ลา, แพะ และแกะ จะว่าไปแล้วบรรยากาศก็เหมือนกับตลาดขายวัวขายควายที่บ้านเรานั่นแหละครับ ส่วนสุดท้ายของโซนฝั่งซ้ายก็จะเป็นพื้นที่ค้าขายของช่างตีเหล็ก ซึ่งเค้าจะตีมีด ตีกริช กันสดๆ จากแร่ตีเหล็กกันเลยทีเดียว ประมาณว่าตีไปด้วยชายไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าพื้นเมืองที่หาชมได้ยากจริงๆ ซึ่งก็แน่นอนครับว่าต้องได้รับความสนใจจากทหารไทยเป็นอย่างมากที่ต่างคอยชมฝีมือการตีมีดของช่างตีเหล็กพื้นเมืองชาวชวาคน กันอย่างใจจดใจจ่อ ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือปอกมิด จะหาซื้อจากหนึ่งสัตว์ที่นำมาเย็บต่อเข้าด้วยกันและจะมีสีที่สด เท่เท่าที่เห็นจะเป็นสีออกส้มๆ ฟ้าพร้อมกับมีหวงไว้คล้องกับเข็มขัด นับว่าเป็นงานฝีมือที่หาชมได้ยากจริงๆ ครับ

ต่อไปเราก็ต้องเดินเบียดเสียดกับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของกันในฝั่งทางขวาของตลาดกันบ้าง ในฝั่งทางขวาของตลาดจะมีแต่ด้วยผู้คนมากเป็นพิเศษครับ คงต้องมอโละโละน้ำสนใจแม่ๆ เลย เริ่มต้นเมื่อเข้าสู่พื้นที่ฝั่งขวาของตลาดก็จะเจอกับกลิ่นหอมๆ กับบรรดาร้านค้าจำหน่ายเครื่องสำอาง จำพวกน้ำหอม และเครื่องสำอางของสตรีจำนวนหลายสิบร้าน เดินเข้ามาอีกนิดก็จะเห็นพื้นที่ค้าขายจำพวกสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ จำพวก สบู่ ยาสีฟัน แชมพูสระผม ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ถัดมาจะเป็นพื้นที่ค้าขายสินค้าจำพวกของใช้ภายในบ้าน และเครื่องครัวต่างๆ ซึ่งทุกร้านจะมีภาชนะอาหารสีสดเป็น ลวดลายพื้นเมือง ที่ทำจากวัสดุจักสานในพื้นที่ และยังมีโต๊ะเก้าอี้หลากหลายขนาด ซึ่งแต่ละชิ้นงานล้วนเป็นงานฝีมือที่มีความประณีตสวยงามเป็นอย่างมาก



จำหน่ายเป็นจำนวนมาก และที่น่าสนใจก็คือ ผ้าซิ่นมัด (ผ้าที่คนพื้นเมืองนิยมเอามาทอที่ระวะ มีลวดลายและสีสันสวยงาม) ที่พ่อค้า แม่ค้า นำมาขายซึ่งมีหลากหลายลวดลายและหลากหลายสีสัน ให้เลือกซื้อจำนวนมากหลากหลายขนาด โดยเนื้อผ้าซิ่นมัด แต่ละผืนจะมีความละเอียดของเส้นใยผ้าค่อนข้างมากแต่สามารถระบายความร้อนได้ดีและมีความอ่อนนุ่มเป็นอย่างมาก สรุปคือน่าใช้มากครับ แต่ผืนละ 13 - 15 บาทชุดชวา หรือประมาณผืนละ 130 - 150 บาทเองครับและ ณ ปัจจุบันนี้ทหารไทยเหล่าซือ ผ้าซิ่นมัด จนเกือบหมดทั้งตลาดแล้วครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมซื้อกันไว้เป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องและครอบครัวที่ประเทศไทย และ ใกล้ๆ กับร้านจำหน่ายเสื้อผ้าก็จะเป็น ร้านขายนาฬิกาข้อมือซึ่งเป็นร้านเดียวในตลาดมุกजारครับ เดินตรงไปอีกนิดก็จะเจอกับบรรดาร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์จำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ ส่วนร้านขายน้ำชา และร้านขายยาสูบ จะตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในตลาดมุกजार อธิบายง่าย ๆ เลยก็คือเดินไปทางไหนก็ร้านเหล่านี้เจอครับ สิ่งที่น่าประหลาดใจในครั้งที่มีผู้เขียนมาเที่ยวชมตลาด หรือในหลายๆ การก็ถึงที่ทหารไทยได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใด ก็จะเห็นแต่รอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ประทับกับทุกครั้งที่เราพบเจอทหารไทยที่ต่างไม่ท้อภัย กับเราแบบไทยๆ ด้วยคำว่า "สวัสดิ์ศรีรับ" ซึ่งต่างออกเสียงชัดๆ ไม้ชัดบ้าง แต่นับว่าเป็นสิ่งที่ตีงามที่ประชาชนในพื้นที่ที่มีให้กับพวกเราทหารไทย ดังคำกล่าวที่ว่า "มิตรภาพไร้พรมแดน จริงๆ ครับ" อีกทั้งตั้งแต่ทหารไทยมาปฏิบัติหน้าที่ ก็ไม่มีส่วนช่วยให้มีการกระตุ่นเศรษฐกิจการค้าขายภายในเมืองมุกजारเป็นอย่างมาก นับเป็นการพัฒนาชุมชนทางอ้อม อีกทางหนึ่ง เรื่องเล่าจากตาร์ฟูร์ ในฉบับนี้ของเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกับเรื่องเล่าจากตาร์ฟูร์ได้ในฉบับหน้าครับ (เลยครับ สินค้าที่ทหารไทยนิยมซื้อกันมากที่สุด คือ แป้งซี บุหรี่ แล้วก็มีซีครับ ครับผม)